

Số: 2118 /SGDDT-GDTH

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v phát động cuộc thi “Sáng tạo
thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc
Trăng” lần VIII năm 2019

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 17/QĐTC-CTUBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (STTTN-NĐ) tỉnh Sóc Trăng; công văn số 108/TL-LHH-BTCCT ngày 04/7/2018 của Ban tổ chức Cuộc thi STTTN-NĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2019 về Thể lệ cuộc thi STTTN-NĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường Trung học phổ thông (THPT) trực thuộc tổ chức, triển khai cuộc thi STTTN-NĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2019 như sau:

1. Tổ chức phát động cuộc thi

Ý nghĩa thiết thực của cuộc thi STTTN-NĐ hàng năm là “*Khơi dậy tiềm năng, phát huy sáng tạo, động viên chuyên cần, trau dồi kiến thức, kỹ năng sáng tạo và năng lực học tập cho học sinh*”.

Nội dung cuộc thi STTTN-NĐ lần thứ VIII tỉnh Sóc Trăng là sự tiếp nối và phát triển thành quả của cuộc thi STTTN-NĐ trước đây. Do đó, việc tổ chức, triển khai cuộc thi cần đi sâu vào việc nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân dân và học sinh về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của cuộc thi STTTN-NĐ hàng năm: Sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh các cấp.

Việc phát động cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố: Việc tổ chức phát động cuộc thi phải hoàn thành trong tháng 10/2018. Thời gian cụ thể cho việc tổ chức tại cấp huyện do trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố quyết định và báo cáo với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thị xã, thành phố và Sở GDĐT.

2. Đối với các lĩnh vực dự thi

Các trường học sau khi phát động cuộc thi cần tổ chức cho học sinh các lớp tìm hiểu để hiểu rõ từng lĩnh vực dự thi nhằm định hướng cho học sinh đăng ký lĩnh vực dự thi, tên sản phẩm dự thi, đề xuất giải pháp, mô hình dự thi phù hợp thiết thực. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ hết ý tưởng sáng tạo, hồn nhiên, thiết thực của mình. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi ý tưởng của trẻ đi đôi với việc hướng dẫn các em phương pháp sưu tầm tư liệu về cuộc thi; hỗ trợ, giúp đỡ các em hoàn thành các sản phẩm với các ý tưởng sáng tạo thực sự và không làm thay cho trẻ bất cứ công đoạn nào.

Ban tổ chức cuộc thi STTTN-NĐ cấp huyện (*gọi chung cho huyện, thị xã và thành phố*) cần chú ý đặc biệt đến 2 lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập và phần